

## กระทู้ถามที่ ๕๗๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง  
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

บ้านตอเรือ หมู่ ๑๓ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีราษฎรประมาณ ๒๔๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวนยาง สวนผลไม้ การคมนาคมภายในหมู่บ้าน เป็นถนนดินลูกรัง เส้นทางจากหมู่บ้านห่างจากเส้นทาง ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกรังทั้งหมด ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขัง ส่วนในช่วง ฤดูแล้งก็มีฝุ่นละอองมาก ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการขนส่งสินค้าเกษตรและการสัญจร ไปมาไม่สะดวก ในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หากได้ก่อสร้างถนนจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นถนนลาดยางก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้เป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หรือไม่ ประการใด หากมีจะเริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. หากไม่มีนโยบายในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นคร มาฉิม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
จังหวัดพิษณุโลก

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๗๓ ร.

ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์  
เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่- หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ  
ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

### คำถาม

บ้านตอเรือ หมู่ ๑๓ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีราษฎรประมาณ ๒๔๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวนยาง สวนผลไม้ การคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนนดินลูกรังเส้นทางจากหมู่บ้านห่างจากเส้นทาง ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกรังทั้งหมด ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขัง ส่วนในช่วงฤดูแล้งก็มีฝุ่นละอองมากทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและการสัญจรไปมาไม่สะดวก ในแต่ละปีต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หากได้ก่อสร้างถนนจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่- หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นถนนลาดยางก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้เป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่- หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หรือไม่ ประการใด หากมีจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. หากไม่มีนโยบายในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบ

ข้าพเจ้า นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่- หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ ถึงตำบลคันทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถาม ดังนี้

๑. กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ถนนสาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเรือ ถึงตำบลดินทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นถนนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ไม่ใช่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการโดยตนเองได้ต่อไป

๒. สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ในระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นควรดำเนินการปรับปรุงสภาพผิวถนนลูกรัง ให้สามารถใช้การได้สะดวกในระดับหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อน ส่วนในระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นควรพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณะปรับปรุงให้เป็นผิวลาดยาง โดยอาจจะทยอยดำเนินการเป็นช่วง ๆ ให้สอดคล้องกับเงินรายได้และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรไว้ในแต่ละปีงบประมาณ หากยังมีงบประมาณไม่เพียงพอก็ควรจะร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมากกว่า ให้ช่วยดำเนินการแทน หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

อนึ่ง บริเวณที่จะก่อสร้างถนนลาดยางจากหมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่ - หมู่ ๑๑ บ้านตอเรือ ถึงตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๖๗ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กำหนดให้ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลชัชنامه ตำบลวังนกแอ่น ตำบลวังทอง ตำบลชมพู ตำบลท่าหมื่นราม และตำบลบ้านม่วง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ การก่อสร้างถนนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนจึงจะดำเนินการได้